



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Giáo xứ CTTĐVN Seattle rước kiệu kết thúc Tháng Hoa 2019.

Tukwila. Tháng Hoa về, giáo xứ CTTĐVN có truyền thống tôn vinh Mẹ qua cuộc rước kiệu kết thúc Tháng Hoa. Bước vào Tháng Hoa, các Giáo Đoàn trong giáo xứ lại nở rộ phong trào Rước Mẹ về từng gia đình để đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện chung cho từng gia đình, giáo đoàn và giáo xứ. Hôm nay thứ bảy cuối tháng 5, giáo xứ có cuộc rước kiệu Mẹ Fatima kết thúc Tháng Hoa. Cao nguyên tình xanh vốn là xứ mưa nhiều, năm nay đã gần hết tháng năm mà những cơn mưa vẫn kéo dài ngày qua ngày, chiều thứ bảy ngày 25 tháng 5, càng về chiều cơn mưa càng thêm nặng hạt.

Xem hình ảnh

Bây giờ là 5 giờ 30, trời mưa nhiều hơn nên cuộc rước kiệu được diễn ra trong nhà thờ, vị MC thông báo: Kính thưa cộng đoàn, hôm nay kết thúc Tháng Hoa, giáo xứ có cuộc rước kiệu kính Mẹ Fatima, xin mời các Giáo Đoàn, các Hội Đoàn sẵn sàng để cuộc cung nghinh Mẹ được bắt đầu. Vị MC đọc thứ tự đoàn rước, cha chủ sự tiến đến vị trí xe kiệu Mẹ và cử hành nghi thức với lời cầu nguyện dâng lên Mẹ những ước nguyện của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Cuộc rước kiệu Mẹ Fatima được di hành theo các hành lang trong nhà thờ thật trang nghiêm. Đoàn kiệu kéo dài hơn 15 phút và trở về nhà thờ, và trong sự sốt sắng của giáo dân hiện diện dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi với phần suy niệm Năm Sự Mừng để tôn vinh Mẹ. Phần tôn vinh Mẹ kết thúc cuộc rước kiệu Tháng Hoa lúc 6 giờ .

Đúng 6 giờ ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý linh mục cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh. Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ chào mừng cộng đoàn dân Chúa và ngài nói: Chúng ta vừa cung nghinh Mẹ Fatima trong cuộc rước kiệu kết thúc Tháng Hoa theo truyền thống của giáo xứ khi Tháng Hoa về, hôm nay dù trời mưa, không thể rước kiệu ngoài trời, nhưng chúng ta vẫn duy trì được cuộc cung nghinh Mẹ đi vòng quanh trong nhà thờ thật trang nghiêm và sốt sắng, dâng thánh lễ hôm nay có cha Nghiệp cùng đồng tế thánh lễ, cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật VI Phục Sinh.

Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài như một sự chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ trước khi Chúa từ giả để về Trời : "Khi ấy,

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyên và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".

Cha Nghiệp phụ trách giảng lễ. Bài giảng khá súc tích với giọng nói khá rõ ràng đầy thuyết phục. Mở đầu ngài nói: "Hôm nay Chúa Nhật VI Phục Sinh, Giáo Hội sắp bước vào mừng biến cố Chúa về Trời, lễ Thăng Thiên. Bài tin mừng hôm nay Chúa phán với các môn đệ của Chúa: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin". Ngài nói tiếp: chúng ta tin vào sự Phục Sinh và về Trời của Chúa, trước khi đi vào cõi chết, Ngài đã để lại cho chúng ta nhiệm tích tình yêu đó là Thánh Thể để làm của ăn cho chúng ta hằng ngày. Xin cho mỗi người chúng biết thương yêu nhau như Chúa đã yêu thương và chết cho chúng ta được sống..."

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện kết lễ, cha chánh xứ đã có lời cảm ơn cha Nghiệp, cảm ơn các ban ngành đã hợp tác trong việc tổ chức cuộc rước kiệu hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 15 phút sau phép lành cuối lễ. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý